
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 708  —  387. mál.

Fyrirspurn

til forsætisráðherra um atvinnumál.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hverju sætir að þrátt fyrir fjölda ráðherranefnda, ráðgjafarnefnda og starfshópa á vegum
ríkisstjórnarinnar fæst enginn slíkur vettvangur við atvinnumál?

2. Hvað líður vinnu um mótun heildstæðrar atvinnustefnu sem var langt komin í tíð fyrri
ríkisstjórnar?

 


